

## งานสัมมนา "ส่งไม่ต่อ..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า"

งานรับไม่ต่อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ประธานบอร์ด“สกนธ์”และคณะกรรมการ ตบเท้าเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน หวังสร้าง “ธรรมณูทางการค้า” ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเล็งให้ผู้ประกอบการรู้ลึก รู้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดงานสัมมนา “ส่งไม่ต่อ..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” โดยมี น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำพิธีเปิดโดยประธานบอร์ด กขค. (ชุดปัจจุบัน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และ โฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยภายหลังการสัมมนา “ส่งไม่ต่อ..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า”ว่า วันนี้ได้มีการส่งมอบงานของ สขค. อย่างเป็นทางการระหว่าง นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้แทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดรักษาการ) กับ ศ.ดร.สกนธ์ วรรณัญญาพัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ชุดปัจจุบัน) และคณะกรรมการ รวม 7 คน ชุดแรกที่ได้ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเดินหน้าในการกำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ภายในงานช่วงเช้า นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการปฏิรูปกฎหมายและการส่งงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดรักษาการ จากนั้นประธานบอร์ดชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ ศ.ดร.สกนธ์ วรรณัญญาพัฒนา ได้ประกาศเป้าหมายและนโยบายการกำกับดูแลการค้าไทย โดยคณะกรรมการ และสำนักงาน จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับประเทศไทย ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศ ด้วยการสร้างครุลงและบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล และทำให้ประชาชนทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเกิดจากการแข่งขันของผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น

พร้อมกันนี้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.... ได้อภิปราย “รู้ลึก รู้จริง..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายวิชัย อัศวิศกร รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสกนธ์ ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

อนึ่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยให้มีความทันสมัยตามหลักสากล สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐ ให้การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้าเป็นไปได้อย่างเสรีและเป็นธรรม อันเป็นการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและการกระจายรายได้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จึงเปรียบเสมือน “ธรรมนูญทางการค้า” โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและ เป็นธรรม และป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือ จำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ มุ่งเน้นคุ้มครองกระบวนการแข่งขัน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ตลอดจนกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอาเซียน

